

## ส.บ.ม.ท.ยื่นมือช่วยครูที่ได้รับผลกระทบจากกรณีสนามฟุตบอลจาว

☛ นำเสนอเมื่อ 27 ม.ค. 2562

นายบัญญัติ สมชอบ อุปนายกสมาคมฯฝ่ายพิทักษ์สิทธิ  
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เปิดเผยว่า  
ส.บ.ม.ท.ได้รับการร้องขอจากบรรดาข้าราชการครูและผู้บริหารโรงเรียนหลายร้อยรายให้ช่วยเหลือทางกฎหมายเนื่อง  
จากขณะนี้ถูก สพฐ

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงโดยมีกรณีถูกกล่าวว่ามีพฤติการณ์ทุจริตหรือไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  
ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสนามฟุตบอลที่ได้รับงบประมาณจาก ส.ส. ในพื้นที่ จนทำให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง

ส.บ.ม.ท.

จึงได้มอบหมายให้อนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิของสมาคมฯส่งทีมกฎหมายไปดูแลสดับรับฟังข้อเท็จจริงและดูแล  
ให้ความช่วยเหลือบรรดาผู้ถูกกล่าวหาตั้งกล่าวจึงพบว่าการดำเนินการของบรรดาผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูใน  
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับสนามฟุตบอลที่เป็นปัญหานั้น

มิได้เกิดจากการทุจริตหรือไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครู  
แต่เกิดจากการรู้ไม่เท่าทันเหลี่ยมของฝ่ายการเมืองและการไม่มีความรู้ในเรื่องงานด้านวิศวกรรมและกระบวนการ  
จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีความซับซ้อน และระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นก็มีความกระชั้นชิด

เมื่อโรงเรียนได้รับการแจ้งจัดสรรงบประมาณก็ได้อบรมหมายให้ข้าราชการครูช่วยกันดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง  
คุณครูก็ต้องดำเนินการตั้งแต่การจัดหาแบบรูปรายการ(TOR) และราคากลางจากหน่วยงานของรัฐ

ซึ่งไม่พบว่ามีหน่วยงานใดได้จัดทำไว้ การจัดทำแบบรูปรายการ (TOR)

ในเรื่องการก่อสร้างและการกำหนดราคากลางนั้นต้องอาศัยความรู้อาชีพด้านวิศวกรรม จึงจะทำได้

แต่ไม่มีคุณครูท่านใดที่มีความรู้ด้านวิศวกรรม

ดังนั้นเมื่อไปได้รับแบบรูปรายการมาจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ

ก็นำมาเป็นแบบรูปรายการและราคากลางแล้วดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางดังกล่าว

แต่กลับถูกกล่าวหาว่าแบบรูปรายการไม่ถูกต้อง

ราคาจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าราคากลางของรัฐทั้งๆที่จากการสืบค้นของคุณครูผู้ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างก็ไม่พบราคากลางของ  
ของรัฐแต่อย่างใด

คุณครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลายร้อยรายต่างถูกสอบสวนทั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ส.ต.ง. และ ปปช คุณครูบางรายได้รับความเครียดจนถึงขั้นต้องไปพบจิตแพทย์

"ที่น่าเสียใจคือได้รับแจ้งจากคุณครูบางรายว่า ปปช

เข้าใจและเห็นใจในปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นว่าคุณครูและผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้ทุจริต

และจะกันไว้เป็นพยานเพื่อสาวไปให้ถึงผู้กระทำการทุจริตซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองและข้าราชการระดับสูง แต่ในขณะที่  
ศธ

ที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลครูและควรที่จะให้ขวัญกำลังใจครูและควรส่งทีมกฎหมายไปช่วยเหลือให้คำแนะนำใน  
การต่อสู้คดีแต่กลับดำเนินการให้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงกับบรรดาผู้บริหารและครูในเรื่อง  
นี้

การทำเช่นนี้ทำให้คุณครูเสียขวัญและส่งผลให้คุณครูรายอื่นๆไม่กล้าทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินและการจัดซื้อจัด  
จ้างต่อไปอีก จึงขอเรียกร้องให้ ศธ ดำเนินการอย่างไรก็ได้ที่ให้คุณครูมีหน้าที่สอนอย่างเดียว

อย่าเอางานที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกลงโทษมาให้ครูทำเพราะครูไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ

อย่างไรก็ตามหากผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูท่านใดทั้งฝ่ายประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อน

นในเรื่องนี้และประสงค์ให้ สบมท ส่งทีมกฎหมายไปช่วยให้คำแนะนำในการต่อสู้คดีก็ขอให้แจ้งไปที่ สบมท ทั้งนี้ สบมท จะส่งทีมกฎหมายไปให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น" นายบัญญัติฯ กล่าว